

ไทยเฝ้าระวังเพิ่ม 2นักท่องเที่ยว ต้องสงสัย-มีไข้สูง (22/5/2552)

ตรวจพบมีอาการไข้สูง ถูกส่งตัวมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2 ราย เมื่อวาน เป็นชาวฮ่องกงและสวีเดน เตรียมรายงานสถ. ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ ...

ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (22 พ.ค.) ว่า ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีนักท่องเที่ยว 2 คน ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและมีไข้สูง เป็นชาวฮ่องกง 1 คน และชาวสวีเดน 1 คน โดยชาวสวีเดน เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย จากการสอบถามประวัติ เบื้องต้นมีไข้สูง 39 องศา ส่งตัวมาตั้งแต่ 16.00 น. เมื่อวานนี้ มีอาการไอ เจ็บคอ ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชาวฮ่องกง มาถึงโรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อเวลา 23.00 น. เมื่อคืนนี้ มีอาการไข้สูง 39 องศา และ ไอ ซึ่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล

ด้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เตรียมรายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข ว่าโรงพยาบาลได้รับผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอีก 2 คน

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันนี้ (22 พ.ค.) ว่า กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์แถลงว่าพบเด็กหญิงวัย 10 ขวบ ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐฯเมื่อต้นสัปดาห์ เป็นผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รายแรกภายในประเทศ เด็กหญิงรายนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นคนชาติใด เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ 18 พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับครอบครัวที่มาจากสหรัฐฯและแคนาดาแต่ไม่พบอาการไข้ในตอนนั้น

กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงต่อว่าเด็กรายนี้ไม่มีไข้แล้ว แต่ยังมีอาการเจ็บคอและอยู่ระหว่างสังเกตอาการโดยทางแพทย์ได้ให้ยาต้านไวรัสแก่เธอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ครอบครัวของเธอถูกกักบริเวณเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ด้วยหรือไม่

ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังติดตามคนอื่นๆ ที่สัมผัสกับเด็กหญิงรายนี้นับตั้งแต่เธอเดินทางมาถึง พร้อมยืนยันว่า ยังไม่มีการแพร่ระบาดระดับชุมชนแต่เรียกประชาชนอยู่ในความระมัดระวัง ทั้งนี้มีประชาชนราว 49 รายที่ถูกกักตัวไว้สังเกตอาการในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ระบุ

ขณะที่องค์การอนามัยโลก ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เกิน 11,000 รายแล้ว ใน 40 ประเทศ (ยังไม่รวมฟิลิปปินส์) กับอีก 2 ดินแดน ขณะที่มีผู้เสียชีวิต 85 รายด้วยกัน นับตั้งแต่ไวรัสเอช1เอ็น1 ปรากฏออกมาในเม็กซิโกและสหรัฐฯ เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

ที่มา: <http://www.thairath.co.th/content/special/7665>